



ที่ อว ๐๒๐๙.๕/ ๖๖๓๐๐๕

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง คู่มือการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เฉพาะด้าน)

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง

ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ให้คณาจารย์สามารถเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านได้ จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านรับใช้
ท้องถิ่นและสังคม ๒) ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ๓) ด้านการสอน ๔) ด้านนวัตกรรม และ ๕) ด้านศาสนา
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนว่า
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการเสนอข้อกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ และบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เฉพาะด้าน)
จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน ด้านนวัตกรรม
และด้านศาสนา ในกรณีนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นมาตรฐานเดียวกัน
จึงขอจัดส่งคู่มือการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ
โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถ Download คู่มือการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือที่ www.basd.mhesi.go.th

ทั้งนี้ ขอได้โปรดติดตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เพิ่มเติม
ในภายหลังทางเว็บไซต์ดังกล่าวต่อไปด้วย และหากพบข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิรายใดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน
กรุณาแจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์พาสีทิพย์ หล่อธีรพงศ์)

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๑-๕ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘